

ประกาศแสดงเจตจำนง “บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส”

โดย นายมนต์ชัย หนูสง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ด้วยข้าพเจ้า ในฐานะผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ขอประกาศเจตจำนงในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน มาเป็นหลักยึดในการดำเนินชีวิตและการบริหารงาน โดยมีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ตั้งใจจริง ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสำนึกที่ดี มีความเป็นอิสระปราศจากอคติ รวมทั้งสนับสนุนวาระแห่งชาติ “ประเทศไทยใสสะอาด” (Clean Thailand) อีกทั้งสนองนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ สนับสนุนให้ ทีโอที เป็นองค์กรใสสะอาด จึงขอประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ในปี ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. ด้านความโปร่งใส (Transparency Index)

บริหารงานตามโครงการที่สำคัญของชาติ ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลทุกกระบวนการให้โปร่งใส การจัดซื้อจัดหายึดหลักเกณฑ์ คือ 1. ถูกต้อง 2. ครบถ้วน และ 3. ใช้งานได้

๒. ด้านความพร้อมรับผิด (Accountability Index)

กำกับดูแลให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควบคุม และ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด รวมถึงการให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมและมีท่วงท้อไขควบคู่กัน

๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index)

ให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริต และ ไม่ยอมรับการทุจริต โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ๘ ประการ คือ รู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ มอบความเป็นธรรมเท่าเทียม จัดเตรียมงานโปร่งใส มองไกลสร้างคุณค่า รักษาจริยธรรม เป็นผู้นำความดีและมีส่วนร่วม ผดุงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)

กำหนดนโยบายให้ผู้บริหารและพนักงานมีการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรม ทำหน้าที่ของตนเอง เพื่อลดการสูญเสียต่อการดำเนินงานขององค์กร

๕. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)

กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรวมพลังกันทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยการ “ทำได้ ทำไว ใสสะอาด” และพยายามทำความดีให้เกิดมงคลกับ บมจ.ทีโอที

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายมนต์ชัย หนูสง)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)